

สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวัน ที่ 3 กรกฎาคม 2558

เรียน ผอ. ศสร.5 /รองผู้อำนวยการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือข่ายสื่อมวลชน

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง ฯ ศสร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะห์ข่าวที่อาจจะมีผลกระทบต่อ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ /แหล่งข่าว	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ข่าว
<p>สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558</p>	<p>ศธ.ยันไทยปลอดโรคเมอร์สแล้ว</p> <p>นพ. โสภณ เมฆชน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์สว่า อาการของผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สชาวโอมานที่ได้รับการรักษาในห้องแยกโรค สถาบันบำราศนราดูร ในวันนี้อาการดีขึ้น รับประทานอาหารได้ ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง แต่ยังคงอยู่ในการดูแลรักษาโรคประจำตัวที่มีอยู่</p> <p>ส่วนอาการทางระบบทางเดินหายใจดีขึ้นมาก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ผลลบ ไม่พบเชื้อโรคเมอร์ส ในวันที่ 3 ก.ค. คาดว่าผู้ป่วยจะสามารถออกจากห้องแยกโรคความดันลบไปอยู่ในห้องผู้ป่วยปกติ และในช่วงบ่าย วันที่ 3 ก.ค. นี้ จะแถลงผลการดูแลผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรค ซึ่งเสร็จสิ้นกระบวนการตามมาตรฐาน โดยรมว.สาธารณสุข พร้อมเอกอัครราชทูตโอมานประจำประเทศไทย ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย</p> <p>พญ.จริยา แสงสัจจา ผอ.สถาบันบำราศนราดูร กล่าวถึงความคืบหน้าอาการชายโอมานป่วยเมอร์สว่า ขณะนี้อาการดีขึ้นสามารถลุกเดินได้แล้ว คาดว่าจะสามารถเดินทางออกจาก โรงพยาบาล และกลับประเทศโอมานในวันที่ 3 ก.ค. นี้ พร้อมญาติอีก 3 คน ที่ครบกำหนดออกจากระบบเฝ้าระบบโรควันนี้ แต่รอเดินทางออกจากโรงพยาบาลพร้อมกัน</p>	<p>แนวทางการดำเนินงาน ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ</p> <p>-ได้แจ้งผู้บริหารและเครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</p>

	<p>อีกทั้งช่วงนี้อยู่ในระหว่างการถือศีลอด ตามหลักศาสนาอิสลามผู้ป่วยและญาติส่วนใหญ่จึงใช้เวลาตอนกลางวันเป็นหลักสำหรับคำรักษาพยาบาลนั้นทางสถาบันเรียกเก็บจากคนไข้เฉพาะรายที่ป่วย ส่วนญาติอีก 3 คนไม่ได้มีการเรียกเก็บเพราะทำตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวังโรค</p>	
<p>สำนักสื่อสารความ เสียงฯ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558</p>	<p>เกาหลีพบผู้ติดเชื้อเมอร์สรายแรกรอบ 5 วันยอดผู้ติดเชื้อเกาหลีเพิ่มเป็น 183 ราย</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีได้แถลงว่า เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์ส รายแรก หลังจากไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมานาน 4 วัน โดยผู้ติดเชื้อคนล่าสุดเป็นนางพยาบาล วัย 24 ปี ซึ่งถูกกักบริเวณสังเกตอาการใน ศูนย์การแพทย์ซัมชุงในกรุงโซล อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม โดยผู้ติดเชื้อ ไวรัสเมอร์สรายใหม่ส่งผลให้เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อ ขณะนี้ทั้งสิ้น 183 คน นับตั้งแต่มีการระบาดในเกาหลีใต้เมื่อเดือนพ.ค. ที่ผ่านมา โดย 48 คนยังอยู่ในระหว่างการรักษา 102 คน ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว และอีก 33 คนได้เสียชีวิต</p> <p>ส่วนผู้ถูกกักบริเวณสังเกตอาการ หลังจากได้ติดต่อและสัมผัสกับผู้ป่วย โรคเมอร์ส นั้น จนถึงวันนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 2,238 คน ลดลงจาก 2,451 คน เมื่อ วันพุธที่ผ่านมา</p> <p>สำหรับศูนย์การแพทย์ซัมชุง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมากที่สุด แห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ ถูกปิดไม่มีกำหนด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด หลังจากพบ ผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์สในศูนย์การแพทย์ซัมชุง ถึง 88 คน โดยโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักที่ปล่อยให้ผู้ป่วยเมอร์สรายหนึ่งนอนอยู่ในแผนฉุกเฉินอยู่นานถึง 2 วันครึ่งกว่าจะวินิจฉัยว่า ติดเชื้อไวรัสเมอร์ส จนนำไปสู่การแพร่ระบาดภายในโรงพยาบาล กระทั่งบุตรชายทายาทคนเดียวของประธานซัมชุงกรุ๊ป ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ โรงพยาบาลต้องออกมาขอโทษต่อสาธารณชนเมื่อเดือนที่แล้ว</p>	<p>แนวทางการดำเนินงาน ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสาร สาธารณะ</p> <p>-ได้แจ้งผู้บริหารและ เครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</p>